

Số: /BC-UBND

Đắk Tô, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIV

Kính gửi: HĐND huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 8.

Căn cứ Báo cáo số 17/BC-TTHĐND ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, cụ thể như sau:

1. Ý kiến của cử tri A Veng – xã Kon Đào: Đường đi sản xuất chính của thôn Kon Đào đoạn ngầm Đăk Xanh hiện nay đã bị hư hỏng nặng, khó khăn trong việc đi lại, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm sửa chữa tuyến đường này

Trả lời: Trên cơ sở ý kiến kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Kon Đào và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hiện trạng tuyến đường mà cử tri kiến nghị. Qua kiểm tra thì đoạn cuối tuyến đường thôn Kon Đào qua ngầm Đăk Xanh hiện nay chưa được đầu tư, hiện trạng đường đất lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa. Để khắc phục trước mắt, Ủy ban nhân dân xã Kon Đào đã thuê máy móc, cùng với huy động Nhân dân tổ chức san gạt, khắc phục các vị trí lầy lội và hư hỏng để đảm bảo thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ghi nhận ý kiến kiến nghị cử tri trong thời gian đến giao Ủy ban nhân dân xã Kon Đào trên cơ sở nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã ưu tiên rà soát danh mục tuyến đường trên để đăng ký, đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

2. Ý kiến của cử tri Nguyễn Xuân Hoàng, xã Diên Bình: Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, sửa chữa đoạn dốc 3 Đông thuộc đường tránh lũ

Trả lời: Vị trí kiến nghị nằm trên đoạn tuyến đường tránh lũ do Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà đầu tư và xây dựng năm 2012 (đoạn qua địa phận xã Diên Bình có chiều dài 4,341km) hiện nay thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum điều chuyển về quản lý tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 27/01/2024 về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đắk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đắk Tô từ Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà. Qua trao đổi với đơn vị quản lý tuyến đường

trên, thì hiện nay Sở Giao thông vận tải tỉnh đã có Văn bản trả lời đối với vị trí xói lở vị trí nền đường gây nguy hiểm cho phương tiện và người qua lại (*dốc ba Đông*); cụ thể như sau: “Do kinh phí bảo dưỡng thường xuyên được cấp hàng năm hạn hẹp, trong khi việc bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến có nhiều hạng mục cần ưu tiên như: lấp đặt bổ sung hệ thống biển báo tại các trường học, nút giao, đường cong hẹp, dốc dọc lớn; khơi thông cống rãnh vào mùa mưa, vá ổ gà mặt đường, phát quang, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện vào thời điểm thích hợp”. Do đó, trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện của đơn vị quản lý tuyến đường và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với nội dung trên.

3. Ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Hà, xã Kon Đào: Đường khu Yaly đã được quan tâm, làm 171m dân đóng góp làm thêm 40m; xong đến mùa mưa còn nhiều đoạn rất khó đi, đề nghị cấp trên quan tâm tiếp tục đầu tư, nhân dân sẵn sàng đóng góp kinh phí cùng với Nhà nước làm con đường này

Trả lời: Tuyến đường khu Yaly là tuyến đường đi khu sản xuất do Ủy ban nhân dân xã Kon Đào quản lý, hiện trạng tuyến đường chưa được đầu tư nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Theo đó với hiện trạng bằng đất hiện nay vào mùa mưa lầy lội, trơn trượt khó đi tại các vị trí dốc lớn. Qua các kiến nghị cử tri, trong năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Kon Đào đã sử dụng nguồn vốn “Nguồn thu tiền sử dụng đất, kinh phí vượt thu” do Ủy ban nhân dân xã Kon Đào phân cấp quản lý để đầu tư mặt đường bê tông xi măng các đoạn dốc lớn, hư hỏng để đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, hiện trạng tuyến đường có chiều dài lớn nên với nguồn kinh phí còn hạn chế nên chưa thể đầu tư toàn bộ tuyến đường. Ghi nhận ý kiến kiến nghị cử tri, trong thời gian đến giao Ủy ban nhân dân xã Kon Đào tiếp tục sử dụng các nguồn kinh phí được giao, phân cấp cho địa phương, cùng với việc huy động Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần “nhà nước và Nhân dân cùng làm” để ưu tiên đầu tư sửa chữa các vị trí dốc lớn, khó đi trên các đoạn tuyến đường nêu trên.

4. Ý kiến của cử tri Phạm Thế Hòa, xã Kon Đào: Đập Bô Na Thượng giờ chỉ còn là tuyến mương, không chứa nước được, đề nghị xem xét hỗ trợ cho bà con.

Trả lời: Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Kon Đào gồm: Hồ chứa Nước Púi, Đập Pô Na Thượng, Hồ chứa Chăn Nuôi trước đây do Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi nay là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum trực tiếp quản lý, vận hành khai thác công trình phục vụ Nhân dân phát triển sản xuất; các công trình thủy lợi trên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng. Hiện tại các công trình trên đã được đề xuất vào quy hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp giai đoạn 2020-2025 và được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02/11/2018. Ghi nhận ý kiến trên, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum ưu tiên bố trí nguồn

kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy trên địa bàn xã Kon Đào do tình quản lý để đảm nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

5. Ý kiến của cử tri Nguyễn Đình Dung; Huỳnh Văn Linh, Nguyễn Ngọc Diễm; Phan Thị Ngọc Hương xã Kon Đào: Công ty cao su gây ô nhiễm môi trường không khí, quá hôi đề nghị có giải pháp đề nghị công ty khắc phục

Trả lời: Năm 2023, Công ty TNHH MTV Phát Lộc Thịnh đã mua lại Nhà máy chế biến mủ cao su thôn 6, xã Kon Đào và tiến hành sửa chữa các hạng mục của nhà máy. Năm 2024, Công ty bắt đầu vận hành thử nghiệm dây chuyền sản xuất và hệ thống xử lý khí thải, chất thải, nước thải. Để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường của Nhà máy Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 145/UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà máy chế biến mủ cao su thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô. Qua đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Nhà máy thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khẩn trương và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp vận hành nhà máy không đảm bảo các yêu cầu để gây ô nhiễm môi trường (*ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất...*) tại nhà máy và khu vực xung quanh. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân xã Kon Đào thường xuyên kiểm tra tiến hành kiểm tra việc vận hành thử nghiệm lại hệ thống xử lý chất thải của nhà máy.

Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân xã Kon Đào tiếp tục thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất của Nhà máy. Qua đó, đã nhắc nhở Nhà máy thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm mùi hôi khu vực các kho chứa mủ, hệ thống xử lý khí thải và hệ thống xử lý nước thải; đồng thời nộp hồ sơ cấp giấy phép môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra ô nhiễm môi trường tại khu vực Nhà máy chế biến mủ cao su thôn 6, xã Kon Đào. Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân xã Kon Đào kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất của Nhà máy, xử lý vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường (*nếu có*).

6. Ý kiến của cử tri A Ngọc, xã Ngọc Tụ: Đề nghị các ngành chức năng xem xét đầu tư làm cầu treo qua khu sản xuất tại thôn Đăk Tăng

Trả lời: Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại văn bản số 983/UBND-KTHT, ngày 27 tháng 6 năm 2024 về tăng cường công tác quản lý cầu treo dân sinh trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân xã đã thông báo vận động nhân dân đi khu sản xuất tại khu vực nêu trên đi theo hướng tuyến đường tuyến đường bên Trạm y tế xã, mặc dù có cự ly vận chuyển xa hơn, nhưng đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Đối với việc đầu tư cầu treo tại vị trí nêu trên bao gồm cả đường đầu cầu hiện nay dự kiến kinh phí trên 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí ngân sách huyện còn hạn chế, còn ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách hơn nên chưa thể

triển khai thực hiện. Trong thời gian đến Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét đầu tư sau khi cân đối được nguồn ngân sách.

7. Ý kiến cử tri Võ Văn Bình, xã Tân Cảnh: Hệ thống mương dẫn thoát nước của Nghĩa trang nhân dân huyện, hiện nay bị một số hộ dân làm mộ đã bồi lấp rãnh thoát nước, khi mùa mưa nước không có lối thoát nên đã thay đổi dòng chảy tràn vào rẫy cao su của ông Võ Văn Bình và Ông Duy ở thôn 1, Tân Cảnh, gây xói mòn đất trong rẫy. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh kiểm tra và có biện pháp xử lý, không để gây thiệt hại cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa sắp tới.

Trả lời: Sau khi có ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị tiến hành kiểm tra hiện trạng mương thoát nước của Nghĩa trang nhân dân huyện. Qua kiểm tra, hệ thống mương nước bằng bê tông, do trong quá trình đào huyết chôn cát đã đổ đất làm lấp mương, hiện nay nước chảy tràn ra ngoài theo như ý kiến của cử tri. Để đảm bảo, hệ thống mương thoát nước nghĩa trang huyện chảy xuyên suốt, không ảnh hưởng đến các hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp xung quanh khu vực nghĩa trang Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện tiến hành nạo vét mương đảm bảo thoát nước không để chảy tràn ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Hoàn thành xong trước ngày 15/7/2024.

8. Ý kiến của cử tri Lê Đình Thông, xã Tân Cảnh: Một số hộ dân thắc mắc về hóa đơn thu tiền điện của điện lực, trong hóa đơn không ghi cụ thể theo từng mức điện như trước đây, chỉ ghi tổng số KW (Kilo oát) sử dụng và tổng số tiền, nên người dân không biết số tiền là bao nhiêu theo từng mức, vì theo từng mức sẽ tính giá tiền khác nhau. Đề nghị trong đơn thanh toán tiền điện, Điện lực cần ghi rõ hơn, đầy đủ hơn

Trả lời: Đối với nội dung này Điện lực Đắk Tô đã trả lời tại văn bản số 206/ĐLĐT-KHKY ngày 01/7/2024 như sau:

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung ứng dịch vụ và Văn bản số 1137/TCT-DNL ngày 30/3/2012 của Tổng cục thuế về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử và hòa nhập xu thế phát triển của công nghệ thông tin. Kể từ ngày 01/7/2014 Công ty Điện lực Kon Tum đã chính thức áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện. Sau khi thanh toán tiền điện xong, quý khách hàng sẽ nhận biên nhận thanh toán chứ không còn nhận hóa đơn tiền điện dạng giấy như trước đây. Biên nhận thanh toán tiền điện được xác thực là quý khách hàng đã thanh toán tiền điện.

Vì điều kiện thực tế của địa phương ở thời điểm hiện tại, Điện lực tổ chức thu tiền tại các điểm thu trên địa bàn bằng biên nhận thanh toán. Trên biên nhận thanh toán có thể hiện: tên, địa chỉ, mã khách hàng, chỉ số cũ, chỉ số mới, điện năng tiêu thụ và tiền điện phát sinh, không thể hiện chi tiết đơn giá. Khách hàng có thể tra cứu thông tin hóa đơn vụ thể trên app CSKH, web cskh.cpc.vn hoặc

đến quầy giao dịch khách hàng tại Điện lực Đắk Tô in sao lục lấy thông tin cụ thể hơn.

9. Ý kiến của cử tri Y Xen, A Dris, Đoàn Thị Huệ, Lê Thanh Hương – thị trấn Đắk Tô: Công tác đo đạc, kiểm đếm đất đai, cây cối, hoa màu để giải phóng mặt bằng đầu tư dự án đầu tư kè sông Đắk Tô Kan đoạn qua khối 1 hiện đã hoàn thành. Tuy nhiên đến nay đơn vị chủ đầu tư chưa thông báo cho Nhân dân biết khi nào thực hiện đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và đơn giá đền bù, hỗ trợ như thế nào. Đề nghị đơn vị chủ đầu tư có văn bản thông báo cho nhân dân về thời gian thực hiện và mức giá đền bù, hỗ trợ

Trả lời: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (đợt 2) đối với dự án Kè chống sạt lở sông Đắk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đắk Tô. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm kê về đất và tài sản có trên đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của 82 hộ gia đình, cá nhân tại khối 1 và khối 7, thị trấn Đắk Tô đã hoàn thành. Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung công tác bồi thường, hỗ trợ, cụ thể: Tổ chức xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ. Tổ chức xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất. Do vậy, chưa có cơ sở để lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức thông báo, niêm yết công khai để lấy ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Sau khi giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường bồi thường của công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kết quả xác minh nguồn gốc sử dụng đất sẽ lập Phương án bồi thường, tổ chức thông báo, niêm yết công khai để lấy ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân. Thời gian tổ chức lấy ý kiến và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ dự kiến trong đầu tháng 8 năm 2024.

10. Ý kiến của cử tri Phan Xuân Lam thị trấn: Đề nghị Công ty cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Đắk Tô quan tâm đầu tư đường ống cấp nước tuyến đường phía đông đường Nguyễn Văn Cừ để nhân dân được tham gia sử dụng nước sinh hoạt tập trung từ công trình do đơn vị quản lý

Trả lời: Công trình cấp nước sạch trên địa bàn thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao cho nhà đầu tư là Công ty TNHH Utility Water (Việt Nam) triển khai thực hiện tại Quyết định số 500/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2021. Hiện nay, Công ty TNHH Utility Water (Việt Nam) đã triển khai đầu tư giai đoạn I của dự án trên các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Hùng Vương, Chiến Thắng, 24/4... Hiện tại, Công ty đã cơ bản hoàn thành giai đoạn I của dự án và đã lên kế hoạch triển khai thi công giai đoạn II. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên Công ty đang gặp khó khăn về tài chính chưa thể thực hiện được; qua trao đổi, làm việc thì được biết hiện nay Công ty đang xây dựng kế hoạch để tiếp tục đầu tư mạng lưới cấp nước giai đoạn 2 của dự án (*trong đó có mạng lưới cấp nước tại đường Nguyễn Văn Cừ*). Trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn

tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với nội dung trên.

11. Ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Sâm, thị trấn Đăk Tô: Hiện nay việc thu gom rác ở tuyến đường Hùng Vương còn chậm, chưa kịp thời dẫn đến các thùng rác bị đầy tràn, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục; đồng thời đề nghị đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện thu gom rác tại các khối theo khung giờ cố định để nhân dân chủ động thời gian đem rác ra các thùng rác, góp phần cho công tác thu gom nhanh, thuận tiện, không để tràn lan xung quanh thùng rác

Trả lời: Sau khi có ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện kiểm tra việc thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Đăk Tô, nhất là tuyến đường Hùng Vương, qua kiểm tra, tổ thu gom thực hiện thu gom, đúng tuyến, đúng lịch, thu gom rác đảm bảo, tuy nhiên có thời điểm rác bị ứ đọng. Đối với tuyến đường Hùng Vương người dân thống nhất với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện không đặt thùng rác để chứa rác mà người dân tự đưa rác đặt trước nhà hoặc trong thùng xốp, nhân viên sẽ đến thu gom. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện nay, các hộ dân, các hộ kinh doanh buôn bán trực đường Tôn Đức Thắng tự ý dôn thùng đặt tại ngã tư Hùng Vương – Tôn Đức Thắng với số lượng 4 thùng; người dân của các tuyến đường Chu Văn An, Âu Cơ, Kim Đồng tự ý đưa thùng đặt tại ngã tư Hùng Vương – Chu Văn An, với số lượng 9 thùng. Việc dôn thùng vào một chỗ dẫn đến người dân đổ rác không đúng quy định, không đúng rác thải sinh hoạt nên gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn, khối trưởng các khối thống nhất tuyến đường Hùng Vương không đặt thùng rác và theo lịch trình, thời gian thu gom rác sinh hoạt cố định đã thông báo, các hộ dân đưa rác ra ngoài vỉa hè trước nhà, nhân viên đơn vị sẽ thực hiện thu gom.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP. HĐND và UBND huyện (CVP, các PCVP);
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Quang Hải